

TÓM TẮT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

920-042 / 08-22

Saint Francis Health System nỗ lực tạo ra các cộng đồng khỏe mạnh hơn bằng cách cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính cho những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và không có bảo hiểm, không được bảo hiểm, không đủ điều kiện tham gia chương trình của chính phủ hoặc không có khả năng chi trả. Hỗ trợ người nghèo và người dễ bị tổn thương vừa là sứ mệnh vừa là đam mê của chúng tôi. Bản tóm tắt này mô tả dịch vụ hỗ trợ tài chính sẵn có để giúp thanh toán cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế do Saint Francis Health System cung cấp cho những bệnh nhân đáp ứng một số các yêu cầu về thu nhập.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC MIỄN PHÍ VÀ GIẢM GIÁ:

Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm với thu nhập gia đình lên đến 250% mức nghèo đói liên bang, quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm giá 100% vào số dư của mình cho các dịch vụ đủ điều kiện tại bệnh viện.

- Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm với thu nhập gia đình hàng năm từ 250-400% mức nghèo đói liên bang, quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm số dư cho các dịch vụ tại bệnh viện như sau:

Hỗ Trợ	% Mức Nghèo Đói Liên Bang	Giảm Giá
Dịch vụ chăm sóc miễn phí	0% đến 250%	100%
Dịch vụ chăm sóc giảm giá	251% đến 300%	80%
	301% đến 400%	70%

TÍNH HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN:

Dịch vụ hỗ trợ được cung cấp cho những người có thu nhập gia đình hàng năm thuộc các loại trên và những người đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Số dư tài khoản không đủ để thanh toán;
- Kết hợp với các nỗ lực để xử lý tất cả các khoản thanh toán khác; và
- Hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính và cung cấp giấy tờ chứng minh để xác minh thu nhập.

CÁC KHOẢN PHÍ ĐƯỢC TÍNH CHO NHỮNG BỆNH NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH:

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi, quý vị sẽ không phải trả nhiều hơn số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) cho những cá nhân có bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế.

Quý vị sẽ không phải trả trước hoặc thực hiện các thỏa thuận thanh toán khác để nhận các dịch vụ cấp cứu.

QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG THỰC HIỆN BƯỚC TIẾP THEO CHƯA?

Hoàn thành đơn đăng ký và gửi lại trong phong bì được cung cấp hoặc gửi trực tiếp cho nhân viên tư vấn tài chính tại địa điểm Bệnh viện Saint Francis của quý vị để giải quyết đầy đủ tất cả các hoạt động liên quan đến thanh toán trên tài khoản của bạn và để tránh các hành động thu tiền không phù hợp.

Chính sách hỗ trợ tài chính, đơn xin hỗ trợ tài chính và bản tóm tắt này được cung cấp trên trang web saintfrancis.com bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Để nhận bản sao những tài liệu này miễn phí, để được trợ giúp hoàn thành đơn đăng ký hoặc để yêu cầu dịch những tài liệu này sang một ngôn ngữ không được liệt kê, vui lòng liên hệ với văn phòng thanh toán theo số (918) 502-8000.

Những tài liệu này cũng được cung cấp tại phòng cấp cứu và khu vực nhập viện của bệnh viện nằm gần cửa chính (theo các bảng chỉ dẫn về "Nhập viện" hoặc "Đăng ký"). Một nhân viên tư vấn tài chính sẵn sàng giải đáp các thắc mắc, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ tài chính và giúp hướng dẫn quý vị thực hiện quy trình xin hỗ trợ tài chính. Nhân viên tư vấn tài chính cũng có thể cung cấp cho quý vị thông tin về tỷ lệ số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Mỗi

địa điểm phòng khám của bác sĩ đều có quyền tiếp cận đơn xin hỗ trợ tài chính và cũng có thể hỗ trợ quý vị. Quý vị cũng có thể được giải đáp các thắc mắc bằng cách gọi điện số điện thoại nêu trên.